

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๗๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๓๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุภาครัฐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว” พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้ได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กระทบกับปริมาณงานให้เร่งดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าหมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด ขอให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้จังหวัด รวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

/๒. งบเงินอุดหนุน...

๒. งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรไม่ตรงกับรายการตามแบบคำขอของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีนวัตกรรมไทย หรือรายการที่สำคัญกับงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบให้สอดคล้องกับรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ แล้วเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนำข้อความจากรายการดังกล่าวไปกำหนดในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาหรือข้อตกลง แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

๓. งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรมีข้อความคลาดเคลื่อนหรือคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขอแก้ไขคำผิดดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะนำรายการที่ถูกต้องไปกำหนดในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว

๔. งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามที่ได้รับการจัดสรร อันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร กล่าวคือ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าว โดยให้รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรที่เกิดขึ้นก่อนการจัดซื้อจัดจ้างขอให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕. งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามที่ได้รับการจัดสรร อันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร กล่าวคือ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรายการและหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ที่มีใช้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท และรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว โดยให้รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป และรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณต่อไป

๖. การนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรร กล่าวคือ การนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่ได้รับการจัดสรรและระบุงเงินนอกงบประมาณไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องสมทบเกินกว่าจำนวนเงินนอกงบประมาณที่ระบุไว้ ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการใดที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้นำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนที่จะดำเนินการลงนามในสัญญาาก่อนนี้ผู้กผันและหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสมทบเกินกว่าร้อยละสิบของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

๗. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แล้วมีเงินเหลือจ่าย กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐจนถึงขั้นตอนการได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาาก่อนนี้ผู้กผันแล้ว ถือว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีความประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้ลงนามในสัญญาาก่อนนี้ผู้กผันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จะถือว่าวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสำคัญ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย รายการดังกล่าว สำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในสัญญาาก่อนนี้ผู้กผันภายหลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอให้พิจารณาส่งคืนเงินที่เหลือจ่ายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขอให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๘. การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามแนวทางนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ ขอให้จังหวัดกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำชับให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ให้ถูกต้องไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด พร้อมทั้งถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐันนท์ ตี๋เต็ม ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๔๕๑

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ดังนี้

๑. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ **๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗** ในกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อน

๑.๒ ได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแล้ว

๑.๓ มีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการให้แล้ว

๑.๔ ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ รวมถึงกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่กระทบกับข้อความที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

๑.๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนอื่นมาสมทบเพื่อดำเนินการได้

๒. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรไม่ตรงกับรายการตามแบบคำของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง บัญชีนวัตกรรมไทย หรือรายการที่สำนักงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบให้สอดคล้องกับรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ แล้วเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนนำข้อความจากรายการดังกล่าวไปกำหนดในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญาหรือข้อตกลง แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบผลการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๓. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรมีข้อความคลาดเคลื่อนหรือคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์ เช่น สะกดผิด คำซ้ำ ข้อความเกินหรือพิมพ์ตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง หรือเป็นข้อความที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขอแก้ไขคำผิดดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะนำรายการที่ถูกต้องไปกำหนดในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจพิจารณาอนุมัติการแก้ไขคำผิดนั้น ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๔

/๔. งบเงินอุดหนุน...

๔. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามที่ได้รับการจัดสรร อันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร กล่าวคือ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หรือการเปลี่ยนแปลงพิกัดดำเนินงานที่ไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับรายละเอียดประกอบ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๑ ในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรได้โดยไม่จำกัดวงเงินในการอนุมัติ โดยให้รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วด้วย ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามที่ได้รับการจัดสรร อันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร กล่าวคือ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรายการและหรือจำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ที่มีใช้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท และรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับรายละเอียดประกอบการพิจารณา เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๑ ภายได้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้น โดยให้รวมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพันแล้วด้วย ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕.๒ กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป และรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าว ขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๖. การนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรร กล่าวคือ การนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๖.๑ กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่ได้รับการจัดสรรและระบุงเงินนอกงบประมาณไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้นำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรได้ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องสมทบเกินกว่าจำนวนเงินนอกงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

๖.๒ กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุภาครัฐแล้ว หากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้นำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อนที่จะดำเนินการลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้นำเงินนอกงบประมาณไปสมทบเพิ่มวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้างนั้นได้ โดยสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๒ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสมทบเกินกว่าร้อยละสิบของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้จังหวัดรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ การนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในรายการใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น ก่อนนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มาสมทบเพิ่มกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แล้วมีเงินเหลือจ่าย กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ จนถึงขั้นตอนการได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว ถือว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีความประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หากมีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย สามารถเสนอขอใช้เป็นรายการใหม่ภายใต้ประเภทรายการเดียวกันได้ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง กล่าวคือ **กรณีมีเงินเหลือจ่าย ๑ รายการ สามารถนำไปกำหนดเป็นรายการใหม่ได้เพียง ๑ รายการ และไม่สามารถนำเงินเหลือจ่ายจากหลายรายการมารวมกันเพื่อกำหนดเป็นรายการใหม่ได้** โดยให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงให้เห็นว่ามีเงินเหลือจ่าย พร้อมกับรายละเอียดการเสนอขอกำหนดรายการใหม่ รายงานให้จังหวัดรวบรวมพิจารณาก่อนการลงนามและให้ความเห็นส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ **ให้จังหวัดรวบรวม**

ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยถือวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสำคัญ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายรายการดังกล่าว ในการนี้ จังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของรายการงบประมาณ ประมาณการราคา แบบรูปรายการ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

๗.๒ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผูกพันภายหลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอให้พิจารณาส่งคืนเงินที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๘. การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามแนวทางนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พฤษภาคม ๒๕๖๗

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบบุคลากรที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

ที่	ลักษณะของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	อำนาจการพิจารณา			หมายเหตุ
		ผวจ.	อธิบดี สถ.	ผอ.สพ.	
1	งบบุคลากรเฉพาะกิจที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด		✓ (ส่งคืนงบประมาณ)		ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สถ. (ภายใน 31 พฤษภาคม 2567)
2	รายการงบบุคลากรเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงกับรายการตามแบบคำขออนุมัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน				ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขแบบคำขอให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับการจัดสรรแล้วรายงานจังหวัดทราบ
3	การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการพิมพ์ เช่น สะกดผิด คำซ้ำ พิมพ์เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง	✓			- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 137 ลว. 26 กันยายน 2562 - คำสั่ง สท.ฯ ข้อ 3.4
4	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ	✓			- ระเบียบฯ ข้อ 28 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8 - คำสั่ง สท.ฯ ข้อ 3.1 วรรคสอง (ภายใน 20 มิถุนายน 2567)
5	การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ไม่กระทบกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ				
5.1	- รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท - รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท	✓			- ระเบียบฯ ข้อ 28 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8 - คำสั่ง สท.ฯ ข้อ 3.1 วรรคหนึ่ง (ภายใน 20 มิถุนายน 2567)
5.2	- รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป - รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป			✓	- ระเบียบฯ ข้อ 28 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8, 11 ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สท. (ภายใน 28 มิถุนายน 2567)
6	การนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินจัดสรร				ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนนำเงินนั้นมาสมทบ
6.1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใด กำหนดเงินนอกงบประมาณไว้ด้วย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบตามจำนวนที่กำหนด				- ระเบียบฯ ข้อ 28 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6
	กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องสมทบเกินกว่าจำนวนเงินนอกงบประมาณที่กำหนดไว้			✓	- ระเบียบฯ ข้อ 28 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6 วรรคสอง ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สท. (ภายใน 28 มิถุนายน 2567)

ที่	ลักษณะของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	อำนาจการพิจารณา			หมายเหตุ
		ผวจ.	อธิบดี สด.	ผอ.สงป.	
6.2	กรณีผลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	✓			- ระเบียบฯ ข้อ 28, 29 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 9 - คำสั่ง สด.ฯ ข้อ 3.2
	กรณีผลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และต้องนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาสมทบ เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับจัดสรร			✓	- ระเบียบฯ ข้อ 28, 29 - หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 9, 11 ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สด. (ภายใน 28 มิถุนายน 2567)
7	การใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง				
7.1	ลงนามสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567		✓		สามารถใช้ได้ในลักษณะ 1 ต่อ 1 ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สด. (ภายใน 14 มิถุนายน 2567)
7.2	ลงนามสัญญาก่อนนี้ผูกพันหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2567		✓ (ส่งคืนเงินเหลือจ่าย)		ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สด. (ภายใน 28 มิถุนายน 2567)

หมายเหตุ

1. กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 716/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ก่อนการแก้ไขสัญญาจ้างเสมอ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/32820 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอรื้อหรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง (อ้างอิงจากหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3140 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562)
2. การนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น ก่อนนำเงินรายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มาสมทบเพิ่มกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่าย



<https://1drv.ms/f/s!Aj729ghOqbFRhrh4o8KaaOsgeMs3dw?e=xQeuuf>

แบบรายงานการบริหารงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พฤษภาคม 2567



แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

1

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทั้งหมดความจำเป็นในการ
ใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใด



ให้ อปท. พิจารณาส่งคืนงบประมาณ



จังหวัดรวบรวมส่ง สก. ภายใน 31 พฤษภาคม 2567

2

รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงกับรายการ
ตามแบบคำของงบประมาณ
ของ อปท. ที่มีใช้ลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน



ให้ อปท.

แก้ไขแบบคำขอให้เป็นไปตาม
รายการที่ได้รับการจัดสรร
แล้วรายงานจังหวัดทราบ

3

การแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน
อันเกิดจากการพิมพ์

เช่น สะกดผิด คำซ้ำ พิมพ์เกิน
หรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง



ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ
ก่อนที่ อปท. ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



4

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
เงินจัดสรร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการ
ที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรร
งบประมาณ



ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ



ให้แล้วเสร็จภายใน 20 มิถุนายน 2567



5

การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่ไม่กระทบ
กับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ปรากฏ
ในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

5.1

- รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
- รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท



ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ
ให้แล้วเสร็จ



ภายใน 20 มิถุนายน 2567

5.2

- รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
- รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป



ให้จังหวัดรวบรวมส่ง สก.
ภายใน 28 มิถุนายน 2567

7

การขอใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย
จากการจัดซื้อจัดจ้าง (เป็นรายการที่ลงนามสัญญา

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) สามารถใช้ได้
ในลักษณะ 1 ต่อ 1



ให้จังหวัดพิจารณากลับกรอง และรวบรวมส่ง สก.
ภายใน 14 มิถุนายน 2567



*หากลงนามภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ให้ อปท. พิจารณาส่งคืนงบประมาณ



จังหวัดรวบรวมส่ง สก. ภายใน 28 มิถุนายน 2567

6

การนำเงินนอกงบประมาณ
มาสมทบกับเงินจัดสรร

6.1

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการใด ระบุเงินนอก
งบประมาณไว้ด้วย ให้ อปท. นำเงินรายได้ เงินสะสม
หรือเงินอื่นใดของ อปท. มาสมทบตามจำนวนที่ระบุไว้

- กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องสมทบเกินกว่าจำนวน
เงินนอกงบประมาณที่ระบุไว้



ให้จังหวัดส่ง สก. ภายใน 28 มิถุนายน 2567

6.2

กรณีผลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ให้ อปท. นำเงิน
รายได้ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดของ อปท. มาสมทบ
ได้ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

- กรณีผลการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และต้องนำเงินรายได้
เงินสะสม หรือเงินอื่นใดของ อปท. มาสมทบ เกินกว่า
ร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับจัดสรร



ให้จังหวัดส่ง สก. ภายใน 28 มิถุนายน 2567